

**THAM LUẬN**  
**KIỂM SOÁT KHÍ THẢI Ô NHIỄM TẠI NGUỒN VÀ SẢN**  
**XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP**

Kính thưa ..... - Chủ trì Hội nghị!

Kính thưa quý đại biểu!

Sản xuất công nghiệp đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục là “xương sống”, là động lực chính của nền kinh tế, sự phát triển của ngành công nghiệp sẽ có ý nghĩa quyết định đến tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Bên cạnh vai trò to lớn đó, sản xuất công nghiệp cũng là đối tượng có vai trò không nhỏ trong việc “đóng góp” lượng lớn khí thải mà phần lớn trong đó có tác động tiêu cực, gây ô nhiễm môi trường không khí - một yếu tố cũng là “xương sống” cho sức khỏe, sự sống con người. Chung quy thì mục đích cuối cùng của sự phát triển, tăng trưởng kinh tế cũng phục vụ cho cuộc sống của con người, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Vì vậy, thời gian qua, đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, định hướng như: *phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế,....* Và rất nhiều từ ngữ khác thể hiện chủ trương, định hướng trên.

Để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường của hoạt động sản xuất công nghiệp, đạt đến mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh thì việc kiểm soát phát thải tại nguồn là giải pháp hiệu quả nhất, nhất là việc kiểm soát khí thải. Với chức năng quản lý lĩnh vực công thương, không phải là cơ quan chuyên môn quản lý về môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tuy nhiên Bộ Công Thương thời gian qua cũng tham mưu nhiều nội dung, nhiệm vụ góp phần kiểm soát ô nhiễm không khí tại nguồn như “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009. Chiến lược này đã được triển khai đến các tỉnh, tổ chức nhiều nội dung tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá nhanh và đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào sẽ giảm thiểu được phát thải ngay tại nguồn, tiết kiệm được nguồn lực đầu tư cho xử lý chất thải. Nội dung sản xuất sạch hơn đã được đưa vào nội dung chương trình khuyến công từ năm 2012 để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Sở Công Thương đã tích cực, chủ động giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, tiếp cận nguồn vốn chương trình khuyến công.

Nhưng, mặc dù những lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp đã được khẳng định và chứng minh qua nhiều mô hình thực tiễn, tuy nhiên trong thời gian qua, kể từ khi Chiến lược SXSH được ban hành và qua giai đoạn đầu triển khai mạnh mẽ đến nay tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng SXSH vẫn rất khiêm tốn, SXSH vẫn chưa thực sự

trở thành giải pháp hàng đầu để các lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn áp dụng nhằm giảm nguồn nguyên liệu đầu vào, hạn chế phát thải và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm do một số nguyên nhân:

- Nhận thức của doanh nghiệp về SXSH chỉ trên phương diện lợi ích môi trường, chưa đúng trên lợi ích kinh tế để nhìn nhận.
- Doanh nghiệp thường quản lý sản xuất theo kinh nghiệm, ngại thay đổi.
- Việc áp dụng SXSH hiện tại chỉ mang tính khuyến khích, chưa có chế tài.
- Việc áp dụng SXSH là một quá trình duy trì liên tục, một số giải pháp mang tính kỹ thuật đòi hỏi phải có kinh phí đầu tư cũng là vấn đề gây trở ngại đối với doanh nghiệp.

Vì vậy, trong thời gian tới, nhằm góp phần giảm nguồn nguyên liệu, năng lượng đầu vào cho hoạt động sản xuất, giảm thiểu phát thải đầu ra mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH trong cộng đồng doanh nghiệp. Kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu tham mưu các quy định để chế tài, và có những chương trình để tiếp tục thúc đẩy công tác tuyên truyền, triển khai áp dụng SXSH trong cộng đồng doanh nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp cần mạnh dạn thay đổi, áp dụng những phương pháp cải tiến phù hợp trong quá trình sản xuất thực tế tại đơn vị để từng bước nâng cao hiệu quả về kinh tế trong sản xuất của đơn vị mình, cải thiện môi trường sản xuất của doanh nghiệp ngày càng sạch hơn và đồng hành cùng các Sở, ngành của tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!